

Dân vận khéo “kéo” lòng dân

Các mô hình “Dân vận khéo” do cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh xây dựng đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.



Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 4, thị trấn Đông Hưng nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Hũ gạo san sẻ tình thương

Tại Ban CHQS huyện Kiến Xương, mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp luôn nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của công tác vận động quần chúng góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân với dân, xây dựng cơ sở vững chắc, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban CHQS huyện đã vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” với mức hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn không nơi nương tựa 10kg gạo/tháng. Toàn bộ số gạo hỗ trợ được trích từ nguồn ủng hộ của các cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị (từ 20.000 - 30.000 đồng/người/tháng).



Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương tham gia xây dựng mô hình hũ gạo tiết kiệm.

với tôi vô cùng quý báu, giúp tôi đỡ vất vả hơn lúc tuổi già.

Xây dựng huyện phố kiểu mẫu

Tổ dân phố số 4, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) có hơn 1,5km đường trục chính với gần 300 hộ kinh doanh. Địa bàn tổ có chợ dân sinh, trường học, trụ sở các cơ quan, lượng người đi lại hàng ngày rất đông nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT). Trước thực trạng đó, Ban công tác mặt trận tổ dân phố số 4 đã vận động các hộ dân tham gia xây dựng mô hình “Tuyển phố kiểu mẫu” với 3 hoạt động chính: Bảo đảm ANTT, ATGT, thắp sáng các tuyến đường và vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã vận động con em xa quê và nhân dân trong tổ ủng hộ được gần 60 triệu đồng để lắp đặt hơn

20 cột điện thắp sáng các tuyến phố. Hàng tháng, người dân tổ chức dọn vệ sinh môi trường với hơn 30 thành viên tham gia. Hoạt động của tổ qua ANTT, ATGT do Chi hội Cựu chiến binh (CCB) đảm nhiệm dẫn đi vào nề nếp. Ông Đặng Văn Phóng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 4 khẳng định: Thành công nhất của mô hình “Tuyển phố kiểu mẫu” chính là việc đã tập hợp, đoàn kết nhân dân chung sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực. Đường điện thắp sáng giúp người dân đi lại thuận tiện, các cháu nhỏ cũng yên tâm vui chơi mỗi tối; người dân có ý thức phân loại rác thải tại nguồn, bán chấu nhựa để gây quỹ làm từ thiện. ANTT, ATGT trên địa bàn được bảo đảm, người dân yên tâm phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.

TRƯỜNG MẦM NON VŨ NINH

Lấy trẻ làm trung tâm hoạt động giáo dục

Để xây dựng môi trường giáo dục mang hương mỡ, kích thích sự chú ý, tư duy và cảm xúc của trẻ, Trường Mầm non Vũ Ninh (Kiến Xương) đã triển khai hiệu quả các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Dẫn chúng tôi tham quan một số lớp học của nhà trường, ông Lại Công Hoan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đã đạt được kết quả tích cực từ khi thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Ở môi trường giáo dục này, thay vì luôn là người truyền tải kiến thức, trẻ nghe, tiếp thu và thực hiện theo mẫu hoặc theo yêu cầu, giáo viên chỉ là người định hướng, khơi gợi để trẻ phát huy những hiểu biết, kinh nghiệm của mình để cùng nhau tìm hiểu một vấn đề, tạo cơ hội để trẻ phân đoạn, đưa ra câu hỏi, ý kiến xây dựng bài dựa trên những hiểu biết của bản thân. Chuyên đề

đã giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động, nhanh nhẹn hoạt bát hơn trong giao tiếp, tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục. Để thực hiện hiệu quả chuyên đề, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí phụ trách các tổ, hướng dẫn giáo viên đăng ký nội dung giảng dạy, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn do ngành tổ chức, tích cực tổ chức các hoạt động trên các nhóm lớp, các hoạt động dự giờ lên lớp, tổ chức các kỳ hội giảng, hội thi. Nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp, đội ngũ giáo viên trang trí lớp học theo chủ đề của năm học. Từ đó giáo viên phải sưu tầm, nghiên cứu, hỏi những nguyên vật liệu quen thuộc như bia cát tông, chai

nhựa... để làm ra những đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động. Kết quả, 100% nhóm lớp đã xây dựng được môi trường trong lớp lấy trẻ làm trung tâm, trang trí lớp phong phú đa dạng; đồ dùng tự làm phong phú về thể loại góp phần đưa cảnh quan môi trường sư phạm của nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục thực hiện phương pháp giáo dục steam để trẻ được thực hành, sử dụng những đồ dùng học liệu, được thực hành trải nghiệm và kích thích được tính tò mò, ham hiểu biết của trẻ. Vì thế đã có nhiều sản phẩm được trẻ làm ra, trong đó có giáo chỉ cung cấp nguyên liệu và hướng dẫn để trẻ tự làm. Các lớp học được thiết kế theo

cách tận dụng không gian để cho trẻ hoạt động bảo đảm phù hợp, linh hoạt, đa dạng và phong phú, các góc học tập mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng đồ dùng, đồ chơi thực hành trải nghiệm. Ngoài việc tổ chức trong trường giáo viên còn tổ chức cho trẻ đi tham quan, trải nghiệm môi trường bên ngoài, khám phá thực tế ở địa phương. Có giáo Nguyễn Thị Thủy Hoàn, dạy lớp 4 tuổi A2 cho biết: Để tạo tâm thế cho trẻ hứng thú đến trường, ngay từ đầu năm học chúng tôi đã tạo ra những góc steam nhỏ ở các góc lớp thu hút học sinh tìm hiểu khám phá như góc phân vai, góc xây dựng, góc sách truyện, góc

thiên nhiên... Các góc hoạt động được sắp xếp gần gũi, quen thuộc với cuộc sống hàng ngày. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, trẻ tự khám phá, trải nghiệm và thực hành, sáng tạo. Có giáo Lại Thị Nga, giáo viên lớp 5 tuổi A1 khẳng định: Các tiết học đã thay đổi nhiều so với trước đây. Nếu như trước kia việc dạy và học chủ yếu qua tranh ảnh thì giờ đây trẻ đã được trải nghiệm thực tế thông qua các hình ảnh trực quan và tham gia các hoạt động ngoài trời nên hầu như tất cả các em đều rất thích đến lớp. Trẻ được tham gia trang trí lớp học cùng cô và được trưng bày những sản phẩm do mình làm ra; sử

dụng nguyên liệu mở, kích thích sự hứng thú tìm hiểu của trẻ. Nhờ phương pháp này, trẻ đã chủ động hơn trong quá trình tìm hiểu, khám phá theo cách trẻ muốn.

Ông Lại Công Hoan cho biết thêm: Cùng với làm tốt công tác giáo dục, nhà trường còn đầu tư mua sắm đầy đủ đồ dùng trang thiết bị phục vụ tốt cho việc nuôi dưỡng chăm sóc

trẻ. Đến nay, toàn bộ các phòng học đều có hệ thống điều hòa 2 chiều, bình nóng lạnh, hệ thống rèm cửa, công trình nhà vòm đa năng. Ngoài việc xây dựng thực đơn, tính khẩu phần cho trẻ ăn theo quy định, nhà trường đã đầu tư trang thiết bị phục vụ đầy đủ cho việc nấu ăn như tủ hấp cơm, nồi cháo công nghiệp, tủ sấy bát, máy thái rau, củ, quả, máy lọc

nước, máy rửa bát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả hàng năm 100% học sinh lớp 5 tuổi của nhà trường đủ điều kiện vào lớp 1; 98% trở lên số học sinh ở kênh khả tri bình thường. Nhà trường đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh.

THU THỦY



Góc học phân vai của cô và trò Trường Mầm non Vũ Ninh.

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN THÁI THỤY Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa

Thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tại huyện Thái Thụy, song song với việc quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố là việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khang trang, hiện đại. Năm 2022, Trung tâm được đưa vào hoạt động đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, biểu diễn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người dân.

Bồi dưỡng “hạt nhân” văn nghệ, thể thao cơ sở

Trong tháng 9, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy là địa điểm đầu tiên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn làm nơi diễn ra lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao và hạt nhân các đội, nhóm, câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở. Là một trong những thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện mới và hiện đại nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh, trung tâm có diện tích tổng thể 12.000m², diện tích xây dựng hơn 2.000m² với quy mô 3 tầng, hội trường nhà rap 500 ghế và sân khấu gần 200m² được trang bị âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn, ngoài ra còn có khu biểu diễn ngoài trời 800m². Cơ sở vật chất khang trang đã tạo không gian tập luyện, biểu diễn thuận lợi cho gần 500 học viên, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng lớp tập huấn.

Trong các ngày lớp tập huấn diễn ra, chị Ngô Thị Lữ, Chủ nhiệm CLB dân vũ tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tâm huyết nhất với việc dàn dựng những bài dân vũ có đồng thành viên. Chị Lữ chia sẻ: CLB dân vũ địa phương tôi dù mới thành lập khoảng 2 năm nay nhưng đã có hơn 30 chi em tập luyện vào các buổi tối trong tuần tạo không khí vui tươi, phấn khởi. CLB đã tham gia biểu diễn tại huyện hội của địa phương và giao lưu với các xã lân cận, qua đó thắt chặt, nâng cao tinh

thần đoàn kết. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc dàn dựng đa dạng tiết mục, tổ chức hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu của hội viên. Qua lớp tập huấn, chúng tôi được tiếp cận những kỹ năng để thu hút hội viên, chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt; đồng thời được hiểu hơn về cách dàn dựng tiết mục biểu diễn, tập luyện cho chi em, đây là điều rất hữu ích mà chúng tôi có thể áp dụng ngay để nâng cao chất lượng hoạt động của CLB theo thời gian tới.

Cùng quan điểm với chị Ngô Thị Lữ, ông Phạm Xuân Trường, thôn Đông, xã Tân Học (Thái Thụy) cho biết, hiện nay ông là thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động của CLB chào nhà văn hóa thôn Đông. Việc tổ chức lớp tập huấn là việc làm cần thiết nên được duy trì hàng năm nhằm giúp các cơ sở thôn, làng tạo dựng, duy trì phong trào phát triển theo quy mô nhà văn hóa thôn kiểu mẫu.

Ông Phạm Xuân Hương, xã Thụy Phong (Thái Thụy) - một trong những thành viên tích cực tham gia dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật chào tại lớp tập huấn chia sẻ: Những lớp tập huấn như thế giúp những người tham gia công tác văn hóa cơ sở bổ trợ thêm kiến thức, thêm hiểu biết về chèo, múa hát, dân vũ, từ đó gây dựng cho phong trào của địa phương mình. Tôi thấy việc học hỏi tại lớp tập huấn rất bổ ích để mình nhận ra có nhiều điểm mình chưa nắm bắt

được, mình sẽ chủ động tìm hiểu thêm, trau dồi kiến thức cho hát chèo mượt mà và hay hơn.

Nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân

Không chỉ là địa điểm thuận lợi diễn ra những lớp tập huấn thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy còn là nơi uơm mầm tài năng, tập luyện thường xuyên của gần 10 CLB bóng bàn, yoga, cầu lông, khiêu vũ, hát chèo... CLB bóng bàn Hữu Nghị do ông Nguyễn Mạnh Thắng nay đã ở tuổi ngoài 70 làm chủ nhiệm thành lập được hơn 2 năm nay. CLB đã tham gia nhiều giải đấu phong trào của tỉnh, toàn quốc và đạt không ít giải thưởng, trong đó có giải vô địch đồng đội seri C giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2023. Ông Thắng luôn trân trọng và phát triển thành tập luyện tốt nhất, thuận lợi nhất cho người tập để có thể phát triển khả năng của bản thân. Vì vậy, ngay khi địa điểm mới của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy đi vào hoạt động, ông đã quyết định thành lập CLB bóng bàn. Ông chia sẻ: Trung tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho CLB có không gian tiện nghi để sinh hoạt, cùng tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu và trang bị dụng cụ thể thao, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, rất khang trang.

Với địa điểm này, vừa qua CLB đã mạnh dạn đứng ra tổ chức giải đấu phong trào, thu hút các CLB bóng bàn trong tỉnh về tham gia, tạo nên sân chơi lành mạnh, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn nói riêng, tập luyện các môn thể thao nói chung trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, bà Hồ Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy cho biết: Với giai đoạn 2, chúng tôi đang được đầu tư thêm khu thể thao và bể bơi, chính vì thế thiết chế văn hóa thể thao của huyện Thái Thụy rất đa dạng. Chúng tôi sẽ phát huy những kết quả đã đạt được và phát triển thêm nhiều CLB, tổ chức thường xuyên hoạt động phong trào tại đây để tận dụng tối đa thiết chế văn hóa thể thao. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã khó nhưng nâng cao hiệu quả hoạt động, để các thiết chế thực sự gắn bó với đời sống của người dân còn là công việc đòi hỏi tâm huyết và sự bền bỉ nhiều hơn. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của người dân, những thiết chế như Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy sẽ thực sự là điểm đến thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

TU ANH



Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy tổ chức các lớp tập huấn đáp ứng nhu cầu của đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao cơ sở.